

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรชงแผนลดหนี้เกษตรกร ๔ พันล้าน
๒. เสนอยกหนี้เกษตรกร ๔,๐๐๐ ล้าน
๓. ย่อข่าวเศรษฐกิจ : ต้นทุนเกษตรลดต่ำ
๔. เกษตรเสนอปรับกรม.โครงสร้างผลิตกระบือ - โคนม - ไก่พื้นเมือง
๕. เกาะข่าวเกษตร
๖. สมาชิกกองทุนฟื้นฟูแห่งทวงสัญญารัฐ
๗. รัฐบาลใจป้าควักเงิน ๒.๗ พันล้านบาทอุ้มราคามันสำปะหลัง
๘. น้ำมันดีเซลลดสินค้าเกษตร จี้เร่งหารื้อรับมือส่งออก
๘. สหกรณ์ชลบุรีเดินหน้าแก้ปัญหายาง เร่งก่อสร้างโรงงานยางแท่ง STR๒๐
๑๐. แนะนำเกษตรกรปรับตัวรับราคายาง
๑๑. แจ้งความแพ้ง - อาญา คดีจำนำข้าว
๑๒. สวนยางบุรีรัมย์ไว้วางใจหักความชื้น
๑๓. ชดเชยรายได้ชาวนาแล้ว ๓.๗ หมื่นล้าน
๑๔. กاهشินธุ์เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว ในอ.นาคู
๑๕. เปิดศูนย์เรียนรู้

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
 โปสทูเดย์
 ข่าวสด
 มติชน
 เดลินิวส์
 ไทยโพสต์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 สยามรัฐ
 คมชัดลึก
 กรุงเทพธุรกิจ
 ข่าวสด
 โปสทูเดย์
 เดลินิวส์
 บ้านเมือง

เกษตรกรวางแผนลดหนี้เกษตรกร4พันล้าน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายปดิพัทธ์ พิงบุญ ณ อุรุทธา รว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมแผนการลดหนี้สินเกษตรกรเสนอกรม พิจารณา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะสั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องรับดำเนินการโดยเร็วที่สุด ในการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่อยู่ในเงื่อนไขลดหนี้ โดยเป้าหมายให้กับเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระและไม่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ในโครงการและกองทุนต่าง ๆ ในกำกับของกระทรวงฯ โดยอาจจะมีการยกหนี้บางส่วนให้และบางส่วนอาจตัดยอดหนี้ ซึ่งหนี้สินเกษตรกรมี 3 ส่วน คือ หนี้ที่ติดอยู่กับกองทุนต่าง ๆ ของกระทรวงฯ หนี้ที่ติดอยู่กับสถาบันการเงิน และหนี้ที่ติดอยู่กับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้จะแยกหนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่จะตัดเป็นหนี้สูญ 2. กลุ่มที่จะมีการตัดยอดหนี้บางส่วน โดยกลุ่มที่กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้ตัดเป็นหนี้สูญ ประกอบด้วยเกษตรกรที่เป็นหนี้จากโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ หนี้ขาดอายุความ หนี้ค้างชำระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับคดีได้ ผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต หายสาบสูญ หาดูไม่พบ หรือ ละทิ้งถิ่นที่อยู่ เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพ ทุพพลภาพ วิกฤตโรค หรือ เจ็บป่วยเรื้อรัง ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมี

รายได้น้อย หรือ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และหนี้สินเกษตรกรผู้กู้ยืมเงินมาจนวนคั้นเงินกู้ไม่เกิน 1-3 แสนบาท หากหนี้ที่เกษตรกรถืออยู่ไม่สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ผมคิดว่า ก็ต้องปรับเป็นหนี้สูญ ส่วนกองทุนต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ มีกฎเกณฑ์การตัดหนี้สูญที่ต่างกันไป จึงขึ้นตอนการดำเนินการ มีการวางแผนไว้แล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูว่าลูกหนี้เกษตรกรของตัวเองเข้าเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่ แล้วจึงนำมาเสนออีกครั้ง

รว.เกษตรฯ กล่าวว่า ในส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานข้อมูลหนี้

สินของเกษตรกรไทย เช่น หนี้กับกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์, กองทุน ส.ป.ก., กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มีมูลค่าที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากถึงร้อยละ 42 หนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมูลค่า 79,000 ล้านบาท เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 35 หนี้ที่มีอยู่กับสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร มีมูลค่าทั้งหมด 110,000 ล้านบาท เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 22 และหนี้เกษตรกรกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ พบว่ามีหนี้เสียร้อยละ 3-4.

เสนอยกหนี้เกษตรกร4,000ล้าน

โพสต์ทูเดย์ เกษตรฯ ชงยกหนี้เกษตรกร 4,000 ล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา

นายปิณฑุพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ม.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำรายละเอียดการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ในส่วนของเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระโครงการส่งเสริมของรัฐและกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาจจะมีทั้งการยกหนี้บางส่วนให้ และบางส่วนอาจตัดยอดหนี้ คาดว่าจะมียอดหนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท จากหนี้ในกลุ่มนี้จำนวน 9,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา สำหรับหนี้ที่คาดว่าจะต้องยก มีกรณีจากการที่เกษตรกรเสียชีวิต หรือชาวรวมถึงไร้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

"ในเรื่องนี้รัฐมนตรีหลายท่านเห็นด้วย เพราะจะเป็นการเปิดทางเพื่อให้เกษตรกรลดภาระหนี้สินและเดินหน้าฟื้นฟูครอบครัวต่อไป" นายปิณฑุพงศ์ กล่าว

นอกจากนี้ มีรายงานว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระโครงการส่งเสริมของรัฐ และกองทุนในการกำกับของกระทรวงเกษตรฯ แล้วเสร็จ โดยแยกเป็นกลุ่มที่จะตัดเป็นหนี้สูญและหนี้ที่จะมีการตัดยอดหนี้บางส่วน

สำหรับกลุ่มที่กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้ตัดเป็นหนี้สูญ ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ 2.กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ 3.ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ 4.หนี้ขาดอายุความ 5.หนี้ค้างชำระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป 6.หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับคดีได้ 7.ผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาดูไม่พบ หรือละทิ้งถิ่นที่อยู่

8.เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินชราภาพทุพพลภาพ วิกฤจโรค หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 9.ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อย หรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ 10.หนี้สินเกษตรกรผู้กู้ยืมเงินมาจำนวนต้นเงินกู้ไม่เกิน 1-3 หมื่นบาท ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มจะมีการพิจารณาหลักฐานในหน่วยงานของรัฐในแต่ละกองทุนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับรองข้อมูลที่ถูกต้อง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานว่า หนี้สินเกษตรกรของไทยที่มีอยู่กับกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุน ส.ป.ก. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นต้น มีมูลหนี้ประมาณ 9,000 ล้านบาท และเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากถึง 42%

ทั้งนี้ เป็นหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมูลหนี้ถึง 7.9 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง 35% และหนี้เกษตรกรที่มีอยู่กับสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร มีมูลหนี้ทั้งหมด 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถึง 22% ขณะที่หนี้เกษตรกรกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์พบว่า มีหนี้เสีย 3-4% เท่านั้น

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ... ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ร.บ.ดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือรายได้ให้กับเกษตรกร โดยอิงกับรายจ่ายตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ในกรณีสินค้าเกษตรตกต่ำในแต่ละรอบการผลิต ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดรายได้รายจ่าย ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเสนอ โดยงบประมาณดำเนินการไม่เกิน 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร หรือไม่เกิน 6 หมื่นล้านบาท/ปี ■



ต้นทุนเกษตรลดต่ำ

นายเลอศักดิ์ วิวัชรบุตร โฆษก
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุน
ของการผลิตสินค้าทางการเกษตร ซึ่งน้ำมัน
เป็นต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรโดยรวม
ประมาณ 8% ผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญมี
สัดส่วนการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน
ไป โดยสาขาบริการทางการเกษตรมีต้นทุน
การใช้น้ำมัน 67% สาขาการประมง 37%
พืชไร่ 10% ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ 8%
เมื่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรลดลง จึง
ส่งผลต่อปริมาณสินค้าเกษตรเพื่อการ
ส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาส
ของการเพิ่มระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดโลกมากขึ้น

เกษตรเสนอกรม.ปรับโครงสร้าง ผลิตกระบือ-โคนม-ไก่พื้นเมือง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯเสนอปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ (กระบือ โคนม และไก่พื้นเมือง) ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย และมีการกำหนดแผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และความสมัครใจของเกษตรกรในภาคการผลิตสินค้าปศุสัตว์

"สำหรับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เพื่ออนุรักษ์รักษาวิถีกระบือไทย และเพิ่มศักยภาพการผลิตกระบือในประเทศ เป้าหมายเพื่อรักษาสมดุลในการผลิตกระบือให้มีจำนวนกระบือ 1 ล้านตัว ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (พ.ศ.2558-2568) งบประมาณดำเนินการรวม 5,816.70 ล้านบาท แบ่งเป็น แบ่งเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 3,608.40 ล้านบาท เงินชดเชยดอกเบี้ย 1,474.70 ล้านบาท และงบดำเนินงาน 733.60 ล้านบาท" นายปิติพงษ์กล่าว และว่า

ได้กำหนดกลยุทธ์ดำเนินการ 1 โครงการ 1 มาตรการ ดังนี้ 1.1 โครงการเพื่อเร่งรัดการผลิตกระบือเพื่อเร่งรัดให้เกษตรกรมีการผลิตกระบือเพิ่มขึ้น โดยรัฐสนับสนุนเงินให้กู้ยืมปลอดดอกเบี้ยแก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มจำนวนแม่กระบือของเกษตรกรและสนับสนุนการเลี้ยงลูกกระบือจนโตเต็มวัย ส่งเสริมด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคระบาด 1.2 มาตรการปกป้องพันธุ์กระบือ เพื่อหยุดยั้งการลดจำนวนกระบือเพศเมีย อาทิ งดการฆ่ากระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์

นายปิติพงษ์กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) งบประมาณดำเนินการรวม 1,057.20 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ ธ.ก.ส. 900 ล้านบาท เงินชดเชยดอกเบี้ย 128.70 ล้านบาท และงบดำเนินงาน 28.50 ล้านบาท และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นอาชีพเสริมและสร้างเสริมอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน เป้าหมายขยายปริมาณไก่พื้นเมืองให้เกษตรกร 4,000 ราย ไก่พื้นเมือง 1.88 ล้านตัว ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ.2558) งบประมาณดำเนินการรวม 16.27 ล้านบาท

เกาะ: ข้าวเกษตร

๒๔ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันอังคาร ใช้น้ำไปแล้ว 1,023 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558... ○ นายโอกาส ร้อยละ 36 ของแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งของ
กลิ่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในส่วนของผลการปลูกพืชฤดู
ต้อนรับ นายมรกต พิธีรัตน์ และ นายสุรพงษ์ แล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา จนถึงขณะนี้มีเกษตรกรทำ
นิลพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร และคณะ ในโอกาส นาปรังไปแล้วกว่า 3.17 ล้านไร่ ค่อนข้างลุ่มเสี่ยง
เข้าหรือประสานความร่วมมือในการทำงาน ต่อปัญหาขาดแคลนน้ำ และจะส่งผลกระทบต่อ
ร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้น้ำในภาคอื่น ๆ ตามไปด้วย... ○ นาย
เมื่อวันก่อน... ○ นายจุมพล สงวนสิน อธิบดี สุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
กรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกล การเกษตร เดินทางไปดูงาน การปลูกพืชโดยไม่
กับประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด ชี้แจง ใช้น้ำดิน "ไฮโดรโปนิกส์" โครงการสร้างและ
เกี่ยวกับการเร่งรัดการออกอาชญาบัตร และ พัฒนาเกษตรกรรมรุ่นใหม่ ณ ต.คางคกใหญ่
เร่งรัดการจดทะเบียนเรือ โดยบูรณาการ กับ กรม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร.... ○ กรมหม่อนไหม
การปกครอง กรมเจ้าท่า โดยเริ่มดำเนินการ 12 จัดงานชมรมหม่อน ชมไหมไทยพื้นบ้าน สืบสาน
ม.ค.-ก.พ. 58 ครอบคลุมเวลา 2 เดือน โดยมีการ งานพระมารดาแห่งไหมไทย ที่ศูนย์หม่อนไหม
ติดตามผลการทำงานทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นไป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ในการทำ พระบรมราชินีนาถ จ.เลย โดย นางสุตารัตน์
ประมง IUU.... ○ ผลการใช้น้ำในลุ่มน้ำ วัชรคุปต์ เหล่าวิทยารองอธิบดีกรมหม่อนไหม
เจ้าพระยา ณ วันที่ 6 ม.ค. 58 ที่ผ่านมามีการ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันก่อน ○
“กิด กางไทย”

สมาชิกกองทุนฟื้นฟูแห่งวงสัญญารัฐ

อุบลราชธานี • สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ตบเท้าทวงถามสัญญาที่ยื่นถึงรัฐบาลไว้ก่อนปีใหม่ แต่ทางจังหวัดยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาล เตรียมตัวเดินทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 มกราคม ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 100 คน นำโดยนายกิตติกร เชิดชูประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ได้พากันมาติดตามทวงถามสัญญาที่ยื่นหนังสือผ่านทางจังหวัดไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ที่หมอตวาระให้มีคนเข้ามาดำรงตำแหน่ง

เพื่อดำเนินงานต่อ และระหว่างนี้ให้สถาบันการเงินและกลุ่มนายทุนนอกระบบที่เป็นเจ้าหนี้ของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ หยุดการฟ้องร้องยึดทรัพย์ที่ดินของสมาชิกไว้ก่อน สุดท้ายให้รัฐบาลริบตั้งกองทุนเข้ามาช่วยบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ลดยอดหนี้สินลงมาตามที่ทำข้อตกลงกันไว้ตั้งแต่ปี 2553

นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจ.อุบลราชธานี ชี้แจงว่า จังหวัดได้ส่งข้อเรียกร้องดังกล่าวไปยังรัฐบาลแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติใดๆ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ชุมนุมก็เข้าใจ ยืนยันรวมตัวกับอีกหลายจังหวัดอีกลานไปชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในวันที่ 15 ม.ค.เพื่อทวงสัญญาดังกล่าว.

● รัฐบาลใจป้ำควักเงิน 2.7 พันล้านบาท

อุ้มราคามันสำปะหลัง

 นายสมชาติ สร้อยทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะมิสเตอร์มันสำปะหลัง เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณ 2,700 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผลักดันแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 57/58 ที่ผลผลิตหัวมันสดจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะใช้ดูแลราคาหัวมันสดให้กับเกษตรกรแทนมาตรการแทรกแซงราคาตลาดแบบเดิม เช่น รับจำนำ และประกันราคา

สำหรับแนวทางที่ ครม.อนุมัติวงเงิน 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น อนุมัติวงเงิน 375 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชะลอเก็บเกี่ยวหัวมันสด โดยในช่วงที่ยังไม่เก็บเกี่ยว เกษตรกรสามารถกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งเป้าหมายไว้ 500,000 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรัฐจะเข้าไปช่วยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรในอัตรา 3% เริ่มรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ ๓๑.๕๗-๓๑.๕๘ โดยระยะเวลาในการจ่ายชดเชยตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.๕๘

นอกจากนี้ในมาตรการระยะสั้นยังจะเพิ่มสภาพคล่องทางการค้า โดยอนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 3% ส่วนมาตรการระยะกลาง โดยอนุมัติวงเงิน 1,800 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ 24 เดือนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกผ่านระบบน้ำหยด และมาตรการสุดท้าย คืออนุมัติวงเงิน 900 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 24 เดือน เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานแปรรูปมันสำปะหลัง หรือโครงการมันสะอาด โดยรัฐจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3%

น้ำมันดีเซลลดสินค้าเกษตรต่ำ จีร่งหารหรือรับมือส่งออกทรุด

นายสมหมาย ภาณี รว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทย ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายส่วน ที่ดึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ เช่น ราคาน้ำมันลดลงมากกว่าที่คิดไว้มาก ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำไปด้วย และกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ได้จากการนำเข้าน้ำมันลดลง โดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศ ก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เนื่องจากมีปัจจัยที่เป็นลบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งนั้น

ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 58 ในส่วนของงบลงทุนวงเงิน 444,000 ล้านบาท ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณเบิกจ่ายได้น้อย หรือเพียง 10% เท่านั้น ทำให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ แต่ที่เป็นห่วงมากกว่า คือการส่งออกของไทยปีนี้ ผู้ประกอบการส่งออกเริ่มไม่มั่นใจว่าจะได้ตามเป้าหมาย 3-3.5%

เนื่องจากยังไม่เห็นบรรยากาศเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้คาดว่าปีนี้ส่งออกยังไม่กระเตื้อง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคุยกัน เพื่อแก้ปัญหา

“ขณะนี้เศรษฐกิจไทยรู้สึกว่ามีซึม ๆ ไม่ดีนักเท่าที่ควร เพราะรอบนอกประเทศก็ไม่มีอะไรที่เป็นแรงส่งกระตุ้นเศรษฐกิจ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นปัจจัยอะไรเข้ามาสนับสนุนได้ เพราะส่วนใหญ่ก็มีแต่แรงลบคือ ตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่เห็นอะไรที่มากกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลย”

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้เร่งจ่ายเงินชวามาทำให้ช่วยเกษตรกรได้มาก ซึ่งต้องคิดว่าจะช่วยชวามาในฤดูกาลผลิตหน้าอย่างไรต่อไป

ด้าน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปี 58 ยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วง ไม่ได้ซึมหรือเจ็บบ เพราะภาคเอกชนเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งกลับมาก็คักแล้ว โดยในส่วนของงบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนั้น ก็ไม่มีปัญหา เพราะได้เบิกจ่ายออกไปจำนวนมากแล้ว.

สหกรณ์ชลบุรีเดินหน้าแก้ปัญหาทาง เร่งก่อสร้างโรงงานยางแท่งSTR 20

ชลบุรี : นายประทีป หนูวรรณ มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด ประสงค์ขอกู้เงินเพื่อขยายโรงงานยางแท่ง STR 20 จำนวน 31 ล้านบาท ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และสำนักงาน อ.ก.ส. จังหวัดชลบุรีได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์แล้ว จำนวน 24 ล้านบาท โดยได้เบิกเงินกู้ไปแล้ว จำนวน 10 ล้านบาท คงเหลือ 14 ล้านบาท และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อก่อสร้างโรงงานยางแท่ง STR 20 จำนวน 250 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 300 ล้านบาท ปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานยางแท่งของสหกรณ์ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนแล้ว ขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างการขออนุญาตสร้างโรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายประทีป กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท

แนะเกษตรกรปรับตัวรับราคายาง

● **ทอการค้าฯ** ครึ่งแนะเกษตรกรชาวสวนยางปรับตัวรับมือราคายางเชือกทิศทางในอนาคตยังระมัดระวังสวนทางผลผลิตที่ยังเพิ่มปริมาณในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นายสลิท โดทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า แม้ทิศทางเศรษฐกิจของภาคใต้ในปี 2558 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ประชาชนก็ควรระมัดระวัง และหารายได้เสริม รวมทั้งปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพราะต้องยอมรับว่าพืชเศรษฐกิจหลักอย่างยางพารา ซึ่งเคยเป็นที่พึ่งพาหรือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาวใต้มายาวนานกว่า 100 ปีแล้วนั้น อนาคตอาจจะไม่ได้สดใสอย่างเมื่อครั้งในอดีตที่เคยพุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละกว่า 100 บาท เนื่องจากมีหลายๆ ปัจจัยที่จะทำให้ผลผลิตและความต้องการไม่สมดุลกัน อันจะส่งผลให้ราคายางพารายังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก หรือไม่น่าจะเกินไปกว่ากิโลกรัมละ 80 บาท อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นเสริม

และทำการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเลี้ยงสัตว์ เพราะมีรายได้ที่ดีกว่า โดยยางพารา 1 ไร่ จะให้ผลผลิตปีละ 300 กิโลกรัม หรือสร้างรายได้ให้ปีละ 3 หมื่นบาท ถ้าหากมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท แต่หากนำที่ดิน 1 ไร่ ไปทำการเกษตรแบบผสมผสานจะสร้างรายได้ถึงปีละ 2 แสนบาท ซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งปรับวิถีชีวิตที่เคยทำสวนยางพารากันทั้งครอบครัวไปสู่ภาคการผลิตตามโรงงานต่างๆ ซึ่งยังคงมีความต้องการแรงงานคนไทยอีกเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันสังคมไม่ค่อยให้ความสนใจในอาชีพนี้ ทั้งที่มีรายได้ที่แน่นอนและดีกว่าการทำสวนยางพารา “ต่อไปภาคใต้จะพึ่งพาทางพาราเพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้ว และอีกไม่นานก็จะมีปริมาณผลผลิตออกมาเพิ่มขึ้น สำหรับการเปิดกรีดยางใหญ่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากเกษตรกรไม่ยอมปรับตัว ก็อาจจะทำให้วิถีชีวิตที่ยั่งยืนไปมากกว่านี้” นายสลิท กล่าว

แจ้งความ'แพ่ง-อาญา'คดีจำนำข้าว

ปลัดฯพาณิชย์รุกแจ้งความกองปราบฯ ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา โทคังเซอร์เวย์อร์ เจ้าหน้าที่รัฐดูแลข้าวในโครงการรับจำนำเสียหาย ระบุ เข้าโครงการผ่านออส.ดูแลรับผิดชอบ 3.6 ล้านตัน มูลค่าเสียหายรวมกว่า 6.5 หมื่นล้านบาท เผยผู้ร่วมกระทำ ความผิดรวม 100 ราย

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนางสาวจิระวัฒน์ วัฒนฐานะ

รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (ออส.) รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.ออส. เข้าพบ พ.ต.อ.กฤษ เสวตเลข รองผู้บังคับการกองปราบปรามพ.ต.ท.มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ กก.2 บก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าว ในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในความผิดฐาน ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และข้อหาฉ้อโกง โดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมอบให้พนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการนโยบายข้าว (นบข.) ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมวันที่ 19 ต.ค. 2557 มอบหมายให้ตนในฐานะเลขานุการ นบข. แจ้งความดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการจำนำข้าว

นางสาวชุติมา กล่าวว่า นบข. เห็นชอบให้ดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าว กรณีข้าวที่ตรวจสอบแล้วคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งในส่วนของความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้า (ออส.) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ พบ

1 อ่านต่อหน้า > 4

ดำเนินคดี : นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.กฤษ เสวตเลข รอง ผบ.ก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าว ในสมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในความผิดฐานลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และข้อหาฉ้อโกง ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)



: แจ้งความ

ความเสียหายรวม 3.6 ล้านตัน หากประเมินมูลค่าความเสียหายในภาคตลาดขณะนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตชนิดข้าว จำนวน 5 ราย ใน 5 จังหวัด 10 โกดังกลาง 2. กลุ่มข้าวเสียจำนวน 13 ราย ใน 22 จังหวัด 94 โกดังกลาง 3. กลุ่มข้าวไม่ตรงตามมาตรฐานจำนวน 59 ราย ใน 51 จังหวัด 652 โกดังกลาง **ระบุผู้กระทำผิดร่วม 100 ราย**

"กรณีของคู่สัญญา 3 กลุ่มนี้ น่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนับ 100 ราย ซึ่งได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มอบให้ทางพนักงานสอบสวนไว้เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยหากพบว่าผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก็ขอให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนกรณีของข้าราชการ หากมีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำผิดก็จะต้องถูกพิจารณาดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา ซึ่งตรงนี้คงต้องปล่อยให้เป็นที่ของพนักงานสอบสวนดำเนินการ โดยในส่วนของผู้กระทำผิดที่รัฐก็อาจจะต้องถูกส่งเรื่อง

ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.) ดำเนินการต่อไป" นางสาวชุติมา ระบุ

ทั้งนี้ การเข้าแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้ดำเนินการตามกฎหมายและต้องมีผู้รับผิดชอบความเสียหาย ทั้งในส่วนของผู้ผิดและผู้เสียหาย รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หลังจากทีคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ได้บูรณาการตรวจสอบข้าวในโครงการรับจำนำ ปริมาณรวม กว่า 17 ล้านตัน ในโกดังกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งพบว่ามีข้าวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 2.1 ล้านตัน 12.2% ของข้าวทั้งหมด ส่วนที่เหลือพบว่า เป็นข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน, ข้าวเสีย, ข้าวผิดชนิด และข้าวกองลัมหรือข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการปิดบัญชีประเมินว่าหากขายข้าวในสต็อกทั้งหมดแล้วจะขาดทุนประมาณ 680,000 ล้านบาท

ผลตรวจสอบข้าวของอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ที่รายงานต่อเนบ. ระบุว่า มีข้าวคงเหลือในคลังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

รวม 17.963 ล้านตัน แยกเป็น ข้าวผ่านมาตรฐาน 2.197 ล้านตัน (12.23%) ข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน 14.405 ล้านตัน(80.19%) ข้าวเสีย 0.694 ล้านตัน(3.86%) ข้าวผิดชนิด 0.068 ล้านตัน (0.38%) ข้าวกองลัม/ข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ 0.599 ล้านตัน(3.34%) **กองปราบขอสด.ตั้งคณะทำงานดูแลคดี**

ด้าน พ.ต.อ.ณษ ก่อว่า ในเบื้องต้นได้รับเรื่องและมอบหมายให้ พ.ต.ท.มิ่งมนตรี ได้สอบปากคำผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ อย่างไรก็ตามก็เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงเตรียมทำเรื่องเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลคดี ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการดำเนินการก่อนจะพิจารณาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ ก่อนหน้านั้น นายแก้วสรร อดีโทษินายสุรพล นิติไกรพจน์ นายกิตติศักดิ์ ปกติเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินคดีผู้เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายโครงการจำนำข้าว จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

และกรม ชุดทีแล้ว โดยอ้างถึงคณะกรรมการตรวจสอบโครงการจำนำข้าว กระทรวงการคลัง ได้สรุปความเสียหายกว่า 6.82 แสนล้านบาท จากปี 2547-2556 เสนอต่อรัฐบาลแล้ว นั้น เห็นว่าเฉพาะในส่วนโครงการของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 4 โครงการที่ขาดทุนทางบัญชีกว่า 5.1 แสนล้านบาทนั้น มีความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่แผ่นดินรวมอยู่ด้วยนับแสนล้านบาท

รายงานของคณะกรรมการ สรุปชัดเจนแล้วว่า มีความเสียหายเป็นตัวเลขเกินราชการอย่างมหาศาลยิ่ง และเห็นได้ชัดเจนนตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มโครงการแล้วว่ามีพื้นที่รัฐจะขายข้าวในราคาปรับจำนำได้เลย ความซอ้นมีผู้หวังดีเป็นอันมาก ความเสียหายนี้ตกแก่แผ่นดินและราษฎรผู้เสียภาษีเป็นส่วนรวม ซึ่งเมื่อผู้กระทำผิดเป็นเจ้าของที่ระดับรัฐมนตรีอย่างนี้ พระราชบัญญัติความรับผิดและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 8.9.10กำหนดให้นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความรับผิด ขึ้นตรวจสอบและรายงานผลโดยมิชักช้าและมีหน้าที่ดำเนินคดีให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย

สวนยางบุรีรัมย์ไวยวิธีหักความชื้น

บุรีรัมย์ - นายจรรยา จิตรวงศา เกษตรกรผู้ปลูกยางบ้านสายโท 2 ได้เผยว่านำยางก้อนด้วยมาขายที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกรวดจำนวน 300 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่นำไปชั่งและตรวจวัดความชื้นระบุว่าเหลือเพียง 252 กิโลกรัม ที่เหลือถูกหักเปอร์เซ็นต์ความชื้น ทักท้วงว่าใช้วิธีการตรวจวัดอย่างไรจึงหักเปอร์เซ็นต์มาก เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใช้ความชำนาญโดยการใช้มือจับดู มองว่าเป็นการเอาเปรียบ อยากให้ภาครัฐเข้ามาตรวจสอบ

ด้านนายอภิชาติ ชูวิทย์ ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกรวด จำกัด ชี้แจงว่าปกติจะรับซื้อยางจากสมาชิกในวันจันทร์และวันพุธ วันจันทร์จะไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ความชื้นยาง แต่จะคิดเป็นค่าจัดการกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ส่วนวันพุธจะใช้วิธีหักความชื้นตามคุณภาพยาง เป็นระเบียบที่สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะทราบดี ส่วนวิธีการตรวจวัดความชื้นนั้นยอมรับว่าไม่มีเครื่องตรวจวัดจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอาเปรียบ อยากได้ราคาก็ควรจะทำอย่างให้แห่ง

เขตเบรยรายได้ชาวบาทแล้ว 3.7 หมื่นล้าน B11
นายสมปอง อินทพรทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยปี
2557/2558 ไร่ละ 1,000 บาท ทยอยไม่เกิน 15 ไร่ ว่า ขณะนี้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยแล้ว 3.4
ล้านครัวเรือน วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท จากจำนวนชาวนาที่ขึ้นทะเบียน
3.7 ล้านครัวเรือน โดยจะทยอยจ่ายให้เสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้

กาฬสินธุ์เพิ่มพื้นที่ ปลูกข้าวใน'อ.นาแก'

25 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ปีการผลิต 67/68 เพื่อรับรองผลการตรวจสอบของคณะกรรมการในพื้นที่ โดยมีผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์จีไอ 280 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองทั้ง 280 ราย ให้ขยายพื้นที่ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ อ.นาแก 3 ตำบล ได้แก่ ค.สาขานาวัง ค.โนนนาจาน และ ค.ภูแล่นช้าง ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอีก เนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทำการตรวจสอบสภาพลักษณะดิน สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ พบว่า มีลักษณะดินชุดเดียวกัน สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ รวมทั้งระดับความสูงของพื้นที่เหมือนกัน และอยู่ในที่ราบที่มีเทือกเขาภูพานล้อมรอบเช่นเดียวกัน.

๑ เปิดศูนย์เรียนรู้

14 สงขลา/ นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา (ทน.) กล่าวว่า ทน.สงขลาทำแปลงปลูกผักไร้ดิน 7 แปลง ขึ้นภายใน ศูนย์พัฒนาอาชีพ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทน.สงขลา เพื่อเป็น แปลงสาธิตให้กับชาวบ้าน 37 ชุมชน ได้เรียนรู้และนำไปต่อยอดทั้งทำ เป็นอาชีพเสริมและปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่าย ผักทุกชนิดเจริญเติบโตพร้อมที่จะส่งขาย รวมทั้งโครงการปลูก ผักไร้ดินทุกครอบครัวสามารถนำไปทำได้ โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดในเรื่องของดินและพื้นที่ เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมือง มีการอบรมและฝึกการปฏิบัติจริง ตั้งแต่เริ่มปลูกและดูแลจนผักโตพร้อมส่ง ขายภายในชุมชน จะใช้ระบบน้ำไหลหมุนเวียนและกางมุ้งปิด เพื่อ ป้องกันแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี สามารถปลูกผักได้ทุกชนิด แต่จะเน้น พืชผักสวนครัวที่สามารถเก็บในเวลา 25-30 วัน มีผักบุ้งจีน ผักคะน้า และผักกวางตุ้ง.